

# กกพ. กกับการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงาน ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ภายใต้กรอบความร่วมมือ AEC พร้อมมุ่งพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน ตาม แนวนโยบาย Energy 4.0



คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดแถลงข่าวการจัด “ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560” ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Towards Smart Regulation” เพื่อต่อยอดความคิดและแนวทางในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องตามแนวนโยบาย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายด้านการกำกับกิจการพลังงานและด้านพลังงาน เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยปีนี้นงานประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า กกพ. ได้จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรกำกับกิจการพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Energy Regulators’ Network: AERN) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกำกับกิจการพลังงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนความคิดเห็นในการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมระดับสากลระหว่างกลุ่มพันธมิตรด้านพลังงาน ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กกพ. และได้จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการมาแล้ว จำนวน 5 ครั้งที่ผ่านมา โดยแต่ละครั้งจะมีการเลือกหัวข้อการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการที่มีความน่าสนใจ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้

“การประชุมในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ตามแนวคิดของการกำกับกิจการพลังงานยุคใหม่ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Towards Smart Regulation” เพื่อต่อยอดความคิดและแนวทางในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องตามแนวนโยบาย “Thailand 4.0” และ “Energy 4.0” เพื่อเพิ่มและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายด้านการกำกับกิจการพลังงานและด้านพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน

ระหว่างกันของผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ผู้แทนจากประเทศสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรกำกับกิจการพลังงานในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Energy Regulators' Network: AERN) และกลุ่มพันธมิตรจากการประกอบกิจการพลังงานทั้งในและต่างประเทศ” นายวีระพล กล่าว

ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และผลักดันแผนการดำเนินงานของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมแผนการดำเนินงานด้านการกำกับกิจการพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการกำกับพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

เกี่ยวกับ กกพ.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการกำกับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริการอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่างยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต